

# Một số giải pháp phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Hồng Trang

Trường Đại học Hà Tĩnh

Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã và đang được nhà trường hết sức quan tâm. Trong thời gian vừa qua, nhà trường đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển phong trào khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hỗ trợ của nhà trường vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài viết sẽ tập trung phân tích thực trạng của phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đưa ra các giải pháp phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

## 1. Đặt vấn đề

Với các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước, phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên (HSSV) tại Việt Nam nói chung và trường Đại học Hà Tĩnh nói riêng ngày càng sôi nổi. Đây là cơ hội dành cho các đoàn viên thanh niên, HSSV có đam mê khởi nghiệp, tự thân lập nghiệp. Hoạt động này đã tạo sức lan tỏa mạnh từ cộng đồng doanh nghiệp đến cộng đồng xã hội và đạt được nhiều kết quả khả quan. Đối với sinh viên, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vừa giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn, vừa tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, hoạt động này góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đang được nhà Trường hết sức quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, kết quả đạt được của phong trào khởi nghiệp vẫn còn hạn chế, các ý tưởng kinh doanh còn là các ý tưởng nhỏ, chưa có tính mới, khó có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn đầu tư. Vì vậy cần phải có những giải pháp hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, nguồn vốn, tạo môi trường nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo mới để duy trì, phát triển phong trào đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

## 2. Thực trạng các hoạt động hỗ trợ phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

Thời gian qua, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại trường Đại học Hà Tĩnh tương đối sôi nổi, môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành, nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được tổ chức, bước đầu đã tạo ra được những hiệu ứng tích cực.

Trong 3 năm 2017 — 2019, trường Đại học Hà Tĩnh đã duy trì tổ chức khóa học “Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp” và cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp cho đối tượng HSSV, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên hoạt động này bị tạm dừng.

Năm 2017, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp năm 2017” dưới sự bảo trợ chuyên môn của Trung tâm Hoa Kỳ và Đại sứ quán Mỹ. Cuộc thi được tổ chức trong vòng 3 tháng với 3 vòng thi đã thu hút trên 500 học sinh THPT trên địa bàn Hà Tĩnh tham gia. Trong khuôn khổ cuộc thi, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức khóa học “Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp 2017” với sự tham gia của 80 học viên, bước đầu đã giúp khơi gợi, kích thích và định hướng cho HSSV các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Khóa đào tạo đã giúp các bạn HSSV được tiếp nhận các kiến thức về Mô hình kinh doanh Canvas và vận dụng để phát triển ý tưởng kinh doanh; gặp gỡ và trò chuyện cùng các mô hình khởi nghiệp thành công; cách đàm phán trong môi trường làm việc và kinh doanh để tự tin thể hiện kỹ năng, năng lực và đam mê của bản thân; khai thác nhu cầu thị trường; marketing sản phẩm... Khóa đào tạo đã cung cấp cho người học những khái niệm và kỹ năng cơ bản để biến những ý tưởng kinh doanh thành hiện thực. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng nhận của Trường Đại học Hà Tĩnh và Trung tâm Hoa Kỳ.

Năm 2018, trường tổ chức khóa học khởi nghiệp và cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” dành cho học sinh THPT, cuộc thi thu hút hơn 2000 thí sinh đăng ký với 150 ý tưởng ở vòng sơ khảo, 06 ý tưởng xuất sắc vào chung kết. Năm 2019, Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức lớp “Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp” với trên 50 thành viên tham gia, đồng thời tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 và có 06 ý tưởng lọt vào vòng chung kết.

Hàng năm, trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp cùng một số đơn vị khác tổ chức tổ chức một số diễn đàn, hội thảo khởi nghiệp dành đối tượng học sinh, sinh viên. Các diễn đàn, hội thảo này đã tạo cơ hội tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, định hướng khởi nghiệp từ các chuyên gia, các doanh nhân, các cố vấn cho các bạn trẻ là học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh và đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, đồng thời cũng là cơ hội để các bạn trẻ trình bày ý tưởng, được giải đáp các vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp của bản thân.

Tháng 1/2020, trường ra mắt câu lạc bộ “Sinh viên khởi nghiệp” gồm 20 thành viên. Dưới sự hỗ trợ của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên, câu lạc bộ này là một môi trường năng động, kết nối các bạn sinh viên có cùng đam mê với hoạt động khởi nghiệp. Với lịch sinh hoạt thường xuyên, các bạn trong câu lạc bộ đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. Thông qua các hoạt động này, các thành viên trong câu lạc bộ đã cùng nhau giúp đỡ để các ý tưởng của thành viên có thể được hoàn thiện.

Bên cạnh đó, các khoa, bộ môn đã tích cực cải tiến chương trình học, phối hợp tổ chức tư vấn việc làm cho sinh viên, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, trang bị, nâng cao những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để sinh viên sẵn sàng khởi nghiệp. Hàng năm các khoa bộ môn đều tổ chức các cuộc thi rèn nghề, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Đó là cơ sở rèn luyện các kiến thức và kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời hình thành những ý tưởng khoa học, nuôi dưỡng những ý tưởng của sinh viên. Bên cạnh đó, Trường và các Khoa, Bộ môn thường xuyên khảo sát nhu cầu việc làm của cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cải tiến chương trình đào tạo, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

### **3. Đánh giá thực trạng các hoạt động hỗ trợ phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh**

#### **3.1. Những kết quả đạt được**

Các hoạt động hỗ trợ phong trào khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh được tổ chức khá phong phú: phối hợp với các tổ chức uy tín mở các khóa học ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp tạo nền tảng kiến thức cho các em học sinh, sinh viên; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, mời những doanh nhân thành công về nói chuyện, chia sẻ, truyền cảm hứng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các diễn đàn sinh viên; khuyến khích sinh viên, đoàn viên thanh niên ý tưởng tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp trường, cấp tỉnh, thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp cho sinh viên. Thông qua các hoạt động này đã nuôi dưỡng những ý tưởng của sinh viên và cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Các hoạt động hỗ trợ phong trào khởi nghiệp cho sinh viên Đại học Hà Tĩnh được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục. Trong giai đoạn 2017 — 2020, mỗi năm nhà trường đều tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ phong trào khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

#### **3.2. Hạn chế và nguyên nhân**

Nội dung các khóa ươm mầm khởi nghiệp chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ hình thành và lập dự án cho các ý tưởng, chưa chú trọng nhiều và làm rõ ý nghĩa của khởi nghiệp sáng tạo, cho nên các ý tưởng khởi nghiệp của các bạn HSSV là những ý tưởng nhỏ, xuất phát từ sở thích bản thân, đa phần các ý tưởng đó không có tính mới, sáng tạo.

Các hoạt động khác chủ yếu tập trung vào tham gia các diễn đàn, chia sẻ kinh nghiệm, chưa có các hoạt động tham quan thực tế, học hỏi các mô hình đã được hiện thực hóa thành công. Điều này khiến cho các bạn sinh viên gặp khá nhiều lúng túng khi hiện thực hóa ý tưởng của mình do thiếu kinh nghiệm thực tế.

Bên cạnh đó, nhà trường chưa có cơ chế hỗ trợ để học sinh, sinh viên có thể hiện thực hóa ý tưởng của mình. Các ý tưởng kinh doanh của học sinh, sinh viên cơ bản vẫn chưa được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Các bạn sinh viên có tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như tài sản đảm bảo để vay vốn.

### **4. Một số giải pháp phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh**

#### **4.1. Tổ chức các hoạt động đi tham quan, học hỏi các mô hình khởi nghiệp thành công trên địa bàn**

Song song với việc mở các lớp học ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp, tập huấn các kiến thức về khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, nhà trường cần tổ chức thêm các hoạt động tham quan, học hỏi các mô hình khởi nghiệp thành công trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có rất nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công, vì vậy, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có thể liên hệ với chủ các mô hình này để sinh viên có thể đến tham quan, học hỏi. Việc được tiếp cận thực tế sẽ giúp các em có những tư duy nền tảng cho việc hiện thực hóa các ý tưởng của mình. Đồng thời, trong quá trình tiếp xúc các em có thể hỏi những kinh nghiệm thực tế của chủ các mô hình, tìm hiểu kỹ hơn về những khó khăn có thể gặp phải khi đi vào thực hiện. Đồng thời, các em có thể bước đầu hình dung được việc kinh doanh thực tế là như thế nào, bố trí sản xuất, kinh doanh ra sao, các cách để có thể huy động được nguồn vốn cho dự án của mình.

#### **4.2. Xây dựng Không gian đổi mới sáng tạo tại Trường**

Việc xây dựng Không gian đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh là hết sức cần thiết, đó sẽ là

môi trường nuôi dưỡng, ươm mầm các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp của HSSV. Khi xây dựng Không gian đổi mới sáng tạo, trường Đại học Hà Tĩnh sẽ tập trung triển khai các hoạt động: cung cấp hạ tầng, đào tạo, truyền thông, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ trọn gói, kết nối thị trường công nghệ, và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

Với lợi thế có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện tại, không gian rộng lớn, nhà trường có thể tạo một không gian rộng rãi tại một phòng trong tòa nhà hiệu bộ 15 tầng, có đầy đủ các trang thiết bị về hệ thống máy tính, hệ thống mạng internet, tài liệu, sách kiến thức về khởi nghiệp. Trong không gian này, HSSV sẽ có cơ hội tiếp cận cách học tập, làm việc mới, tham khảo các kiến thức trong sách, tài liệu, một số mô hình khởi nghiệp thành công, từ đó có thể cùng nhau nghiên cứu, sáng tạo ý tưởng. Đồng thời, nhà trường cũng có thể triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất doanh nghiệp.

#### 4.3. Thành lập Nhóm tư vấn, đồng hành cùng ý tưởng khởi nghiệp

Việc thành lập một nhóm chuyên tư vấn, đồng hành cùng ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên là thật sự cần thiết, khi hiện nay các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên Đại học Hà Tĩnh đa phần còn nhỏ lẻ, chưa có tính sáng tạo và khả thi cao. Một trong những lợi thế của Trường Đại học Hà Tĩnh là có nguồn nhân lực chất lượng cao gồm các giảng viên có trình độ đào tạo từ thạc sĩ trở lên, nghiên cứu và có kinh nghiệm thực tế trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ thông tin, kỹ thuật, xây dựng, nông nghiệp... Vì vậy, nhà trường có thể thành lập một nhóm tư vấn, đồng hành cùng ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên, với đội ngũ các thầy cô nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, thuộc các lĩnh vực khác nhau. Nhiệm vụ chính của Nhóm này đó là đồng hành cùng sinh viên, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ sinh viên từ khi sinh viên bắt đầu có ý tưởng cho đến khi hoàn thành ý tưởng đó, những ý tưởng nào không phù hợp và không khả thi sẽ được các thầy cô tư vấn chuyển sang hướng ý tưởng khác.

#### 4.4. Thành lập, kết nối các Quý khởi nghiệp

Như đã đánh giá ở trên, một trong những nhược điểm của phong trào khởi nghiệp của sinh viên Đại học Hà Tĩnh là không có nguồn quý hỗ trợ. Hiện nay, kinh phí của các hoạt động hỗ trợ được trích ra từ nguồn quỹ dành cho các hoạt động của Đoàn trường, Hội sinh viên và các hoạt động của các đơn vị trực thuộc khác. Thực tế, chưa có một nguồn quỹ riêng được thiết lập để dành cho hoạt động khởi nghiệp của sinh viên.

Các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên Đại học Hà Tĩnh hiện nay đã có những ý tưởng đạt giải khi gửi dự thi cấp trường, cấp tỉnh, tuy nhiên hiếm có ý tưởng nào

được hiện thực hóa thành công. Thực tế, các bạn sinh viên có tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như tài sản đảm bảo để vay vốn, các ý tưởng mới được hình thành trên lý thuyết, chưa thực sự được hoàn thiện thì việc kêu gọi vốn đầu tư để hiện thực hóa ý tưởng của mình thực sự rất khó khăn.

Nhà trường có thể kết nối với doanh nghiệp, hình thành nguồn quỹ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Sự đồng hành của các doanh nghiệp hỗ trợ về mặt tài chính để triển khai các dự án kinh doanh có tính khả thi là rất cần thiết, góp phần biến những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, những đề án khởi nghiệp có thể trở thành hiện thực, từ đó thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên.

### 5. Kết luận

Trong giai đoạn hiện nay, trước nhu cầu cần có những định hướng mới để phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, việc xây dựng những giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hết sức cần thiết. Phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tạo việc làm và phát huy vai trò tiên phong của giới trẻ trong phát triển kinh tế dựa trên tri thức. Xuất phát từ thực trạng của phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, tác giả đã đề xuất một số giải pháp, định hướng nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là những giải pháp đòi hỏi sự phối hợp có hiệu quả của Trường, các phòng, ban, Khoa, bộ môn, các tổ chức đoàn thể, hướng tới mục tiêu chung hình thành, nuôi dưỡng và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của HSSV./.

### Tài liệu tham khảo

BCH Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh (2020), Báo cáo chính trị của BCH Đoàn trường khóa V tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VI

CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA (2016.) Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp: vai trò của chính sách Chính phủ

Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh. (2017). Chương trình khóa học “ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp”

Sở khoa học và công nghệ Tỉnh Hà Tĩnh. (2018). Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

VCCI (2016), Báo cáo Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Kinh nghiệm quốc tế - Đề xuất giải pháp cho Việt Nam